

เตลีทีวีส์

ฉบับที่ 24,620 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 22

ขับเคลื่อน'เกษตรทฤษฎีใหม่'

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีนโยบายจัดทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจจาก 882 อำเภอ รวม 70,000 ราย ได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์ของพระราชา มาส่งเสริมให้เกษตรกรในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ "6 ประสาน สืบสาน



ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการจำนวน 70,000 รายจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืนและขยายผลออกสู่วงกว้างต่อไป ทำให้เกษตรกรทั่วไปมีแรงบันดาลใจน้อมนำแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรของตนเอง ควบคู่กับการ

เกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยในหลวง" โดยมีความมุ่งหวังจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เกิดการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ซึ่งในปี 2560 มีเป้าหมายคัดเลือกเกษตรกร

ใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ดินและน้ำ สามารถพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น สำหรับบทบาทของ 6 ประสาน ประกอบด้วย 1.เกษตรกร โดยเริ่มต้นจากให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางที่ต้องมีความพร้อม มีความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ เริ่มจากทำแบบง่าย ลงทุนน้อย แล้วค่อย ๆ ขยายตาม

ฐานะของตัวเอง 2.ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร
ต้นแบบ/ศพก./ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงในการสร้างแรง
บันดาลใจ แนะนำให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร 3.ภาครัฐ โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงาน
หลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดกลุ่มเกษตรกรตามความพร้อม
เพิ่มพูนองค์ความรู้ สำรวจความต้องการของ
เกษตรกร ตลอดจนประสานหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรทุกขั้นตอน 4.ภาคเอกชน
เป็นผู้สนับสนุนทุนเริ่มต้นหรือปัจจัยการผลิต
ให้เกษตรกร 5.สถาบันการศึกษา สนับสนุนองค์
ความรู้ และเทคนิคการบริหารจัดการให้
เกษตรกร

โดยแนวทางการขับเคลื่อนแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 60

กำหนดผู้ร่วมบูรณาการทั้ง 5 ประสานและพบ
ปะสร้างการรับรู้ร่วมกันระยะที่ 2 มี.ค.-เม.ย.
60 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพัฒนา
ตนเอง

โดยปราชญ์เกษตรช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้
เชิงปฏิบัติการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกร
การวิเคราะห์ตนเองและวางแผนการผลิตตามศัภ
ภาพระยะที่ 3 พ.ค.- ส.ค. 60 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เพื่อนช่วยเพื่อน โดยดำเนินงานตามกิจกรรมตาม
แผนการผลิต

ทั้งนี้ภาคเอกชนจะสนับสนุนจัดหาปัจจัยการผลิตตามแผนที่เกษตรกรวางไว้ ซึ่ง มีภาครัฐให้การสนับสนุน ขณะที่ปราชญ์เกษตรจะคอยให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาติดตามต่อเนื่อง เน้นส่งเสริมให้เกษตรกร
ดำเนินกิจกรรมการผลิตที่ง่ายและหลากหลายเกิดการเกื้อ
กูลกันภายในฟาร์มตามศัภภาพของฐานะตนเองรวมถึงมีการวางแผนการตลาดด้วย ระยะที่ 4 ก.ย.-ธ.ค. 60
เป็นการติดตามเยี่ยมเยียนและประเมินผลสำเร็จ เพื่อนำไป
ปรับแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมในเกษตรกรแต่ละราย
 อีกทั้งประเมินความยั่งยืนเพื่อปรับแนวปฏิบัติให้เกษตรกร
สามารถขับเคลื่อนไปด้วยตนเองได้ในระยะยาว.